

ข่าวเลขที่ 86

24 มกราคม 2566

“พาณิชย์...ลดราคา! Grand Sale ทั่วไทย” เปิดศักราชใหม่สัญญาจร ณ วัดห้วยปลากั้ง

งานมหกรรมสินค้าราคาประหยัด “พาณิชย์...ลดราคา! Grand Sale ทั่วไทย” ณ ลานเอนกประสงค์ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 19-22 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา ถือเป็นการจัดงานพาณิชย์ลดราคา ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน ถือเป็นเวทีสัญญาจรที่แรกศักราชใหม่ปีกระต่าย ภายใต้การสนับสนุนของพระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสสวโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม

โดยภายในงานมีการจัดเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าหลากหลาย ทั้งของใช้ อาหาร เครื่องแต่งกาย ราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ลดสูงสุดถึง 70% ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานจับจ่ายซื้อของมากกว่า 10,000 คน โดยส่วนใหญ่กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าสินค้านี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน โดยระบุว่างานมหกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน รวมทั้งเพิ่มช่องในทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรและก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบมากขึ้น

สำหรับสินค้าที่คัดสรรมาทั้งหมดที่มาจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ห้างร้านท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม BizClub ซึ่งแบ่งเป็นจำนวน 10 หมวดสินค้า มีรวมกันมากกว่า 1,000 รายการ และมีร้านค้าร่วมออกบูธกว่า 200 บูธ

โดยประชาชนให้ความสนใจสินค้าลดราคาที่เป็นไฮไลท์ ได้แก่ หมูเนื้อแดงราคา 150 บ./กก. น่องไก่ติดสะโพกที่ลดถึง 42% เหลือ 55 บ./กก. น้ำตาลทราย 18 บ./กก. น้ำมันปาล์ม 45 บ./ขวด ไข่ไก่เบอร์ M แผงละ 90 บ. หรือเฉลี่ยฟองละ 3 บ. ข้าวหอมมะลิถุงละ 5 กก. ราคาเพียง 100 บ. จากทั่วไปมีราคาสูงกว่า 100 บ. ข้าวขาว 5% ถุงละ 5 กก. ลดเหลือราคา 80 บ. จากราคาทั่วไปกว่า 90 บ.

นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่นำมาจัดลดราคามากถึง 10 หมวด โดยอาหารสดลดสูงสุด 42% อาหารแปรรูป 50% ข้าวสาร 52% ซอสปรุงรส 30% สินค้าชำระร่างกาย 46% ทั้งนี้งานดังกล่าวได้ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าไปหาซื้อสินค้าในราคาย่อมเยาวิได้เป็นอย่างดี เพราะลดราคามากกว่าท้องตลาดทั่วไปสูงสุดถึง 70% ช่วยลดค่าครองชีพประมาณ 1.07 ล้านบาท

ขณะที่ **พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสสวโร)** เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ในฐานะเจ้าของพื้นที่จัดงานครั้งนี้กล่าวว่าฉันยินดีในการจัดกิจกรรมนี้โดยผ่านอธิบดีกรมการค้าภายใน มาจัดแสดงสินค้าราคาถูกให้กับลูกหลานฉันทุกคนที่ศรัทธาในวัดห้วยปลากั้ง ทั้งคนใน จ.เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง

“ปกติทุกคนก็รู้ว่าฉันไม่ค่อยให้พื้นที่ใคร ถ้าไม่ทำตามวิสัยทัศน์ของฉันที่บอกว่าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างสรรค์วัดวาอารามให้รุ่งเรือง บำเพ็ญกิจสืบเนื่องกับชุมชน สงเคราะห์ผู้คนทุกชนชั้นวรรณะ”

เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งกล่าวต่อว่าฉันมีพันธกิจที่เป็นพันธนาการที่ฉันต้องดูแลประชาชนคนของฉัน ในหัวใจว่าหนึ่งไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และต้อง ช่วยเหลือเป็นลำดับแรก สองเป็นผู้เลิศทางการให้และแบ่งปัน และสามต้องเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่

“วันนี้ทั้งไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ห้องน้ำฟรีหมดเพื่อลูกรักของฉันทุกคนเข้าถึงสินค้าราคาถูกของอร่อย จากต่างจังหวัด ขอขอบคุณขอบใจอนุโมทนาบุญท่านอธิบดีวัฒนธรรม ศือเอี่ยม ที่เปิดโอกาสให้ชุมชน วัดห้วยปลากั้งและชาว จ.เชียงรายและใกล้เคียงได้เข้าถึงได้สัมผัสกับสินค้าราคาถูก เจริญพร”

สำหรับงานมหกรรมสินค้าราคาประหยัด พาณิश्यลดราคา! Grand Sale ทั่วไทย กรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศ จะยังคงจัดงานในจังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน โดยการจัดการวานพาณิश्यลดราคา ช่วยประชาชนสัญจรครั้งต่อไปที่ จ.พิจิตร ในระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 2566 หรือติดตามการจัดงานได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th)
